

ฉบับที่ 01/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงตามการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทน และบริการด้านการท่องเที่ยวยังขยายตัวดี ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนจากฐานที่สูงในปีก่อน การลงทุนภาคเอกชนหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับลดลงตามการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันที่เร่งไปมากในเดือนก่อนหน้า จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ (ขอช่วยเหลือชาติ) อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวดี ตามการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น และกำลังซื้อโดยรวมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้บางกลุ่มได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวทั้งรายได้บริการในหมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 64.36 และจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัว สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมหดตัวในเกือบทุกประเภท ยกเว้นการก่อสร้างในกลุ่มโรงแรมและสถานบริการน้ำมันที่ยังขยายตัว อย่างไรก็ดี การลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากผลของฐานสูงในปีก่อน ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบกลางตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ส่วนรายจ่ายลงทุนหดตัวจากโครงการลงทุนขนาดเล็กของส่วนราชการที่เร่งเบิกจ่ายในปีก่อนเช่นกัน

รายได้เกษตรกร ขยายตัว ตามผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อาทิ อ้อยโรงงาน ยางพารา หอมแดง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตข้าวและมันสำปะหลังหดตัว จากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงก่อนหน้า สำหรับราคาสินค้าเกษตรชะลอตัวตามราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% ข้าวเปลือกเหนียว อ้อยโรงงาน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และไข่ไก่ละ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิขยายตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ด้านราคามันสำปะหลังปรับสูงขึ้น ส่วนราคาไก่เนื้อและหอมแดงยังอยู่ในเกณฑ์ดี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่เร่งผลิตไปในช่วงก่อนหน้า ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบกลับมาขยายตัวตามปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลงจากการส่งออก โดยการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงจากรถยนต์/ส่วนประกอบ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เหล็ก ด้านการส่งออกไปเวียดนามและจีนตอนใต้ชะลอลงจากผลไม้ ขณะที่การส่งออกไปกัมพูชาขยายตัวจากสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องดื่มน้ำ สำหรับการนำเข้าขยายตัวจากการนำเข้าปูนซีเมนต์ มันสำปะหลัง คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์จาก สปป. ลาว การนำเข้าโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเวียดนาม และการนำเข้ามันเส้นและผลไม้จากกัมพูชา ส่วนการนำเข้าจากจีนตอนใต้ลดลงเล็กน้อยจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.40 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน โดยผู้มีงานทำในภาคการค้าและภาคการบริการเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมลดลง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการ เป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากทุกขนาดวิสาหกิจในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และยานยนต์ และเป็นสินเชื่อประเภทเงินให้กู้ ขณะที่ตัวเงินและเงินเบิกเกินบัญชีชะลอลง

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 มกราคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th